



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 24 ตุลาคม 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2591 8613 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th>



**Mastery**

เป็นนายตนเอง



**Originality**

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



**People Centered**

ใส่ใจประชาชน



**Humility**

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ผู้จัดการรายวัน มติชน ไทยรัฐ ไทยโพสต์ ข่าวสด</p> <p>มติชน คอลัมน์คนตามข่าว</p>	<p><b>กัญชาทางการแพทย์</b></p> <p>-เสนอข่าว ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุธา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะกรรมการพิจารณาการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ กล่าวว่า สิ่งที่กำลังลือเรื่องการปลดล็อกกัญชา คือจะใช้ได้เฉพาะสารสกัด แต่ดอก ใบ ที่เป็นพืชยาจะใช้ไม่ได้ ซึ่งหากอย.ระบุว่าพืชยาให้เป็นยาได้ด้วยก็จะเป็นเรื่องดี เพราะการแพทย์แผนไทยหรือการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นบำบัดรักษาโรคเป็นสิ่งจำเป็น และต้องใช้ควบคู่กับการแพทย์แผนปัจจุบัน ซึ่งวันที่ 24 ต.ค.จะไปร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบาย แนวทาง และการดำเนินการตามร่าง พ.ร.บ. ให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. ... ร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด และร่าง พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดี ยาเสพติด (ฉบับที่...) พ.ศ.. ครั้งที่ 1/2562 ก็จะเสนอแนวทางการปลดล็อกกัญชาด้วย</p> <p>ขณะที่ภาคประชาชนและภาคีเครือข่ายได้จัดทำร่างพ.ร.บ.พืชยา กัญชา พืชกระท่อม พ.ศ. .... โดยจัดทำเป็นกฎหมายเฉพาะเพื่อให้สามารถนำไปรักษาทางการแพทย์และควบคุมการใช้อย่างเข้มงวด</p> <p>ด้าน นพ.เสรี ตูจินดา ประธานคณะที่ปรึกษา รมว.สธ. ในฐานะประธานกรรมการกำหนดนโยบาย แนวทาง และการดำเนินการตามร่างพ.ร.บ. ให้ใช้ประมวลกฎหมาย ยาเสพติดฯ กล่าวว่า คณะกรรมการชุดนี้ตั้งขึ้นเมื่อ 12 ก.ย. 2561 เพื่อทำหน้าที่ออกอนุบัญญัติเพื่อให้สอดคล้องกับพ.ร.บ.ฉบับใหญ่ที่อยู่ในขั้นตอนตามกฎหมาย ไม่ใช่ชุดที่จะได้ข้อสรุปเรื่องการพิจารณากัญชาทางการแพทย์</p> <p>-เสนอประวัติ นพ.มรุต จิระเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ ที่เตรียมผลักดัน 4 สูตรตำรับยาแผนไทยผสมกัญชา ได้แก่ ตำรับสุขไสยาสน์ ตำรับทำลายพระสุเมรุ ตำรับน้ำมันสนันไตรภพ และตำรับทพยาคิคุณ เพื่อขอให้มีการปลดล็อกทางกฎหมายควบคู่กับการพัฒนาสารสกัดกัญชาเป็นยาในแพทย์แผนปัจจุบัน</p>
<p>มติชน กรุงเทพธุรกิจ ผู้จัดการออนไลน์ สปริงนิวส์ กรุงเทพธุรกิจ</p>	<p><b>ร่าง พ.ร.บ.ยา</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. ลงนามในหนังสือด่วนที่สุดถึงเลขาธิการกรม. เพื่อขอถอนร่าง พ.ร.บ.ยา พ.ศ.... ออกจากวาระการพิจารณาของกรม. เพื่อทบทวนและปรับปรุงในบางมาตราให้เหมาะสมและชัดเจนยิ่งขึ้นในสถานการณ์ปัจจุบัน โดยจะนำเฉพาะประเด็นที่เห็นต่างมาหารือ และจะเชิญภาคประชาชน อาจารย์มหาวิทยาลัย เกสซ์กร มาร่วมหารือและพิจารณาโดยเร็ว คาดว่าน่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนพ.ย. 2561</p> <p>-เสนอข่าว ภก.เกียรติศักดิ์ ปานรังศรี ประธานชมรมเภสัชกรชุมชน จ.ภูเก็ต และกรรมการชมรมเภสัชกรภาคใต้ กล่าวว่า ขอขอบคุนรมว.สธ.และเลขาฯอย. ที่ถอนร่างพ.ร.บ.ยาฉบับกรม.ออกมาก่อน เห็นว่าท่านให้ความสำคัญและรับฟังในประเด็นปัญหาและข้อกังวลที่เครือข่ายเภสัชกรทั่วทั้งและห่วงใย ทั้งนี้ หากเสนอเข้าไปใหม่ไม่ทันในวาระการพิจารณาของ สนช. อาจจะมีการชะลอร่างพ.ร.บ.ยาฉบับใหม่ออกไปก่อน และใช้พ.ร.บ.ยา พ.ศ.2510 ต่อไป โดยเพิ่มเติมในส่วนที่เป็นการประกาศ ม.44 ของคสช. เรื่องกระบวนการและค่าธรรมเนียมในการขึ้นทะเบียนยา เพื่อให้การขึ้นทะเบียนยาทำได้คล่องตัว</p>
<p>โพสต์ทูเดย์</p>	<p><b>เคลียร์ริงเฮาส์</b></p> <p>-เสนอบทความว่า จนถึงขณะนี้ยังคงมีความพยายามจากฝ่ายการเมืองภายในสธ. ที่จะยกเลิกมติกรม.วันที่ 26 มี.ค. 2556 ซึ่งมอบหมายให้สปสช.ทำหน้าที่เป็นเคลียร์ริงเฮาส์ โดยให้ สวรส. ซึ่งมี นพ.นพพร ชื่นกลิ่น เป็นผอ. เป็นผู้เร่งผลักดัน ทำให้มีคำถามถึงเหตุผลหรือความเหมาะสมในการดึงอำนาจกลับไปยัง สธ. และความพร้อมขององค์ความรู้บุคลากรของระบบของราชการ รวมถึงจุดประสงค์ที่แท้จริงว่าเป็นการพัฒนาหรือแค่ความพยายามในการรวบอำนาจไว้กับตัวเอง</p> <p>ขณะนี้มีการแสข่าวว่าเคลียร์ริงเฮาส์แห่งใหม่ จะดึงอำนาจหน้าที่ไปเฉพาะข้อมูลผู้ป่วยบางส่วน เช่น ข้อมูลผู้ป่วยในที่ง่ายและไม่ซับซ้อน แต่ในส่วนอื่นๆ ยังให้คงไว้ที่ สปสช.เช่นเดิม ซึ่งการแยกส่วนแบบนี้จะยิ่งทำให้หน่วยบริการยุ่งยากมากขึ้น และระบบเคลียร์ริงเฮาส์ของสปสช.ได้ถูกพัฒนาและเชื่อมต่อกันเป็นระบบไร้รอยต่อแล้ว จึงควรเดินหน้าเพื่อจัดตั้งศูนย์สารสนเทศด้านสุขภาพแห่งชาติ (National Health Information Center) ในการขับเคลื่อนระบบหลักประกัน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	สุขภาพของประเทศ มากกว่าจะย้อนกลับไปเริ่มต้นจัดตั้งศูนย์เคลียร์ริงเฮาส์ใหม่ในหน่วยงานที่ไม่มีประสบการณ์และไม่มีความพร้อมใดๆ
<p>เดลินิวส์ ไทยรัฐ มติชน ข่าวสด M2F เว็บไซต์เอ็มไทย</p> <p>ข่าวสด</p> <p>เดลินิวส์</p>	<p><b>ทันตแพทย์เถื่อน</b></p> <p>-เสนอข่าว จากกรณีเจ้าหน้าที่ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ บุคลากรทำฟัน เดอะเช็ป สหคลินิก ถนนพหลโยธิน แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร กทม. หลังรับแจ้งว่าลักลอบเปิดดำเนินการโดยไม่ได้รับอนุญาต และมีบุคคลอ้างตัวเป็นทันตแพทย์ โดยจับกุม นายคณิน บัดติยา อายุ 32 ปี อดีตพระเอก ในข้อหาเป็นผู้อื่นซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการวิชาชีพทันตกรรม หรือแสดงด้วยวิธีใด ๆ ให้ผู้อื่นเข้าใจว่าตนเป็นผู้มีสิทธิประกอบวิชาชีพดังกล่าวโดยมิได้ขึ้นทะเบียนและได้รับอนุญาต และดำเนินสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาต</p> <p>นพ.ธงชัย กิรติหัตถยากร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า กรณีนี้มีความผิด 2 กรณี โดยตัวนายคณินซึ่งปฏิบัติงานในคลินิกแต่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพ ทันตกรรม แม้จะอ้างว่าจบการศึกษาทันตแพทย์จากฟิลิปปินส์ แต่ไม่พบเอกสารหลักฐานตามที่กล่าวอ้าง มีความผิดตามพ.ร.บ.ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 โทษจำคุก 3 ปี ปรับ 3 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ส่วนของคลินิก ตามพ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ.2541 กำหนดว่าผู้ที่มาขึ้นขออนุญาตเปิดคลินิกหรือสถานพยาบาลต้องมีใบประกอบคลินิกทั้ง 2 ชนิด คือ 1.ผู้ประกอบการหรือเจ้าของคลินิก จะเป็นแพทย์หรือไม่ก็ได้ และ 2.ผู้ดำเนินการ ต้องเป็นผู้มีใบประกอบวิชาชีพ โดยคลินิกแห่งนี้มีเพียงผู้ประกอบการแต่ไม่มีผู้ดำเนินการตามกฎหมายกำหนด มีความผิดเป็นสถานพยาบาลที่ประกอบกิจการโดยไม่มีผู้ดำเนินการ</p> <p>-เสนอข่าว พ.ต.ท.ธนะเมศร์ วิจิตรจรรยา เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการ 2 ศปอส.ตร. เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่ชุดสอบสวนกำลังออกหมายเรียกพี่ชายของนายคณินซึ่งเป็นหุ้นส่วนในคลินิกดังกล่าวเพื่อมารับทราบข้อกล่าวหา เรื่องเปิดสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาต ส่วนที่นายคณินอ้างว่าเรียนจบทันตแพทย์ศาสตร์จากประเทศฟิลิปปินส์ และอยู่ระหว่างขอใบอนุญาตจากทันตแพทย์สภา พบข้อมูลเพียงกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 5 คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งย่านรังสิต ซึ่งต้องตรวจสอบเพิ่มเติมเรื่องของการดำเนินการรักษา พนักงานสอบสวนจะนำตัวผู้ต้องหาไปฝากขังต่อศาลอาญา รัชดาฯ ในช่วงเช้าของวันที่ 24 ต.ค. เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป</p> <p>-เสนอข่าว นายเสกสรรค์ เสนาชู ทนายความ พร้อมญาติคุณ คณิน เดินทางเข้าเยี่ยม พร้อมเปิดเผยว่า คุณไม่เคยบอกว่าเรียนจบทันตกรรมจากมหาวิทยาลัยชื่อดังย่านรังสิต และไม่ได้เป็นเจ้าของคลินิก โดยคุณเรียนจบด้านทันตกรรมจากมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในประเทศฟิลิปปินส์ และเป็นทันตแพทย์ในคลินิกดังกล่าว แต่ยังไม่ได้รับการรักษาหรือทำฟันให้ลูกค้ารายใด เนื่องจากอยู่ระหว่างการขอใบประกอบโรคศิลปะจากแพทยสภา ส่วนอุปกรณ์และยาที่ตรวจพบเป็นของเก่าที่นำเข้ามาเพื่อเตรียมความพร้อมประกอบกิจการทันทีที่ได้รับอนุญาตจาก สธ.</p>
<p>เว็บไซต์สนุก เว็บไซต์ กระปุก เว็บไซต์ไทยรัฐ เว็บไซต์มติชน ช่องเวิร์คพอยต์</p>	<p><b>เงินลักลอบตั้งรพ.ปลอมในไทย</b></p> <p>-เสนอข่าว แฟนเพจอ้ายจง เพจเล่าเรื่องเมืองจีน นำเสนอข้อมูลของกลุ่มมิจฉาชีพชาวจีน ที่เปิดรพ.ปลอมในไทยเพื่อหลอกลวงเหยื่อชาวจีนด้วยกัน โดยมีหญิงชาวจีนวัย 50 ปี ตกเป็นเหยื่อสถานเสริมความงามแห่งหนึ่งในเมืองซีอาน หลอกให้สิทธิ์ไปเที่ยว และตรวจร่างกายที่รพ.ปลอมในเมืองไทย และแจ้งว่าป่วยเป็นมะเร็ง ทำให้ต้องเสียเงินค่ารักษา รวมเป็นเงินทั้งสิ้นกว่า 1 ล้านบาท หรือราว 4.7 ล้านบาท นอกจากนี้ กลุ่มมิจฉาชีพยังไปสร้างรพ.ปลอมในประเทศอื่นๆ อีก เช่น มาเลเซีย และบรูไน โดยล่าสุดแก๊งมิจฉาชีพดังกล่าวถูกจับกุมแล้ว</p> <p>ทั้งนี้ แฟนเพจอ้ายจง ระบุว่า ประเด็นนี้ทางการไทยควรประสานงานกับทางการจีน เพื่อตรวจสอบและกวาดล้างสถานพยาบาลที่สร้างขึ้นเพื่อหลอกลวง รวมถึงแก๊งต้มตุ๋นที่ทำให้ประเทศไทยเสื่อมเสียชื่อเสียง</p>
<p>ไทยรัฐ สยามรัฐ ไทยโพสต์</p>	<p><b>โรคติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า โรคติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะพบได้บ่อยในผู้สูงอายุ โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีอาการปัสสาวะเล็ด แบ่งเป็น 1.ติดเชื้อส่วนบนของระบบทางเดินปัสสาวะจะมีผลต่อไตและท่อไต 2.ติดเชื้อส่วนล่างของระบบทางเดินปัสสาวะจะมีผลต่อกระเพาะปัสสาวะและท่อปัสสาวะ อาการคือปัสสาวะแสบ ขัด ชून ปัสสาวะบ่อยขึ้น หากติดเชื้อที่กรวยไตจะมีไข้ ปวดหลังร่วมด้วย สาเหตุเกิดจากภูมิคุ้มกันของผู้สูงอายุลดลงและโรคประจำตัว เช่น โรคหลอดเลือดสมองทำให้ประสาทในการควบคุมการทำงานของกระเพาะปัสสาวะผิดปกติ เกาต์ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคไตวายเรื้อรัง เป็นต้น</p> <p>นพ.สกานต์ บุนนาค รก.แทน ผอ.สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ กล่าวว่า เมื่อติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะควรรีบพบแพทย์ ดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ 8-10 แก้ว ทั้งนี้ ควรดูแลตัวเองไม่ให้ติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะโดย 1.ดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ 2-3 ลิตร 2.ดูแลสุขอนามัยบริเวณอวัยวะเพศให้สะอาด 3.สวมเสื้อผ้า</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	โปรงสบายป้องกันอัปชั่น 4.หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มมีกาเฟอีน แอลกอฮอล์ ชา น้ำอัดลม 5.ไม่กลืนปัสสาวะนาน ๆ และควรรับประทานอาหารมีกากใยสูงป้องกันท้องผูก
ไทยโพสต์	<p><b>โรคหลอดเลือดสมอง</b></p> <p>-เสนอบทความ นพ.ภาสกร ชัยวานิชศิริ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า โรคหลอดเลือดสมองหรืออัมพฤกษ์ อัมพาต เป็นโรคทางระบบประสาทที่มีโอกาสเกิดซ้ำได้หากขาดการป้องกันและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อควบคุมปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรค เช่น เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง ความดันโลหิตสูง</p> <p>พญ.ไพรัตน์ แสงดิษฐ ผอ.สถาบันประสาทวิทยา กล่าวว่า ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มีปัจจัยเสี่ยงโรคเบาหวาน ไขมันในเลือดสูง และความดันโลหิตสูง ควรรักษาน้ำหนักตัวให้เหมาะสมด้วยการหลีกเลี่ยงอาหารในกลุ่มที่ให้พลังงานสูง ผู้ป่วยเบาหวานควรรับประทานอาหารให้เป็นเวลา หลีกเลี่ยงของหวานและอาหารที่มีส่วนผสมของน้ำตาล นอกจากนี้ ควรรับประทานอาหารที่มีเส้นใยสูง ที่สำคัญควรออกกำลังกายเป็นประจำ</p>
ข่าวสด	<p><b>เฝ้าระวังเครื่องดื่มแอลกอฮอล์</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ชรงค์ศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า กรมฯ ได้กำชับให้สคร.ทุกเขต เฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายในวันออกพรรษา ซึ่งตามพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตลอด 24 ชั่วโมง โดยให้สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จัดทำแผนลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์และสนับสนุนประเพณีออกพรรษาปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์</p>
เดลินิวส์ คอลัมน์ รอบรั้วท้องถิ่นไทย	<p><b>โรคไข้เลือดออก</b></p> <p>-เสนอข่าว สถานการณ์ไข้เลือดออกปี 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-8 ต.ค. พบผู้ป่วย 64,649 ราย เสียชีวิต 82 ราย ผู้เสียชีวิต 2 ใน 3 มีอายุมากกว่า 15 ปี ส่วนใหญ่มีโรคเรื้อรังประจำตัว มีภาวะอ้วน มารับการรักษาช้า นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. ได้สั่งการเจ้าหน้าที่รพ.สต. ขอความร่วมมือกับอปท. กำหน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อสม. และจิตอาสา เดินหน้าณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก พร้อมปรับปรุงสิ่งแวดล้อม กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเพื่อป้องกันโรค</p>
เดลินิวส์	<p><b>สธ.ตรึงจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่</b></p> <p>-เสนอข่าว นางฉันทรา แสงทอง รองผวจ.ตรัง พร้อมด้วย นพ.บรรเจิด สุขพิพัฒน์ปานนท์ นพ.สจ.ตรัง เจ้าหน้าที่ สจ.ตรัง ส่วนราชการ เหล่ากาชาด อสม. พอ.สว. นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่อาสา หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ออกให้บริการรักษา ป้องกัน ส่งเสริม และฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดาร ที่โรงเรียนบ้านหนองศรีจันทร์ ต.หนองบัว อ.รัษฎา จ.ตรัง</p>
สยามรัฐ	<p><b>โรคกระดูกพรุน</b></p> <p>-เสนอข่าว ศ.นพ.อารี ตनावลี ประธานราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ฯ กล่าวว่า สธ.ให้ความสนใจเรื่องกระดูกหักในผู้สูงอายุจากโรคกระดูกพรุนค่อนข้างมาก และหลายหน่วยงานได้ร่วมกันรณรงค์เพราะหากไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องอาจนำไปสู่การเสียชีวิตได้ โดยข้อมูลในไทย 1 ใน 5 ของผู้หญิงอายุ 40-80 ปี เป็นโรคกระดูกพรุน ตำแหน่งที่พบบ่อยจากการหกล้ม คือ กระดูกสะโพก กระดูกข้อมือ ส่วนกระดูกสันหลังอาจพบในลักษณะของกระดูกยุบตัวจากอุบัติเหตุหรือเกิดขึ้นเอง และหากไม่ควบคุมภาวะกระดูกพรุนให้ดีก็อาจหักซ้ำได้ในส่วนอื่น ๆ ทั้งนี้ ราชวิทยาลัยฯ จะรณรงค์ให้บุคลากรการแพทย์และประชาชนตระหนักถึงภาวะกระดูกพรุนให้เป็นวงกว้างมากขึ้น</p>
ไทยรัฐ สยามรัฐ คอลัมน์ ข่าวสั้น	<p><b>พยาบาลชวนวิ่ง</b></p> <p>-เสนอข่าว ผศ.จิรพรรณ พิรุณดี นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้ และพยาบาลวิชาชีพ รพ.หาดใหญ่ แลกข่าวจัดการเดิน-วิ่ง โครงการพยาบาลชวนวิ่งเพื่อสุขภาพ เนื่องในสัปดาห์วันพยาบาลแห่งชาติ "Nurses Run for Health on National Nurses Day 2018" จ.สงขลา ในวันที่ 28 ต.ค. 2561 เพื่อรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และระดมทุนสมทบกองทุนสวัสดิการพยาบาลที่มีปัญหาสุขภาพ บาดเจ็บ พิการ และเสียชีวิตจากการปฏิบัติงาน โดยพื้นที่ภาคใต้มี 9 จุด ได้แก่ รพ.หาดใหญ่ รพ.พัทลุง รพ.สตูล รพ.ตรัง รพ.สุราษฎร์ธานี รพ.วชิระภูเก็ต รพ.พังงา รพ.กระบี่ และรพ.ตะกั่วป่า สมักรเข้าร่วมโครงการได้ที่ ฝ่ายการพยาบาล ชั้น 7 รพ.หาดใหญ่ โทร.0-7427-3100</p>
ไทยรัฐ กรุงเทพธุรกิจ	<p><b>เปิดชมรมผู้สูงอายุ จ.นครนายก</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.วิโรจน์ รัตนอมรสกุล นพ.สจ.นครนายก เป็นประธานเปิด "ชมรมผู้สูงอายุบ้านนาบานชื่นวัดช้าง" ต.บ้านนา อ.บ้านนา จ.นครนายก ซึ่งจัดตั้งขึ้นเนื่องจากสำรวจปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุ พบว่าเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคหัวใจ ถึงร้อยละ 58 และโรคหลอดเลือดในสมองร้อยละ 1.9 ถือเป็นศูนย์รวมของผู้สูงอายุในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกันคิด ร่วมกันทำ ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีคุณค่าซึ่งกันและกัน และได้มีโอกาสตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นเดือนละ 1 ครั้ง โดยมีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพ ประกอบด้วย ผ่าขาวม้า บาสโลบ ไม้พลอง</p>
ไทยรัฐ	<p><b>ศูนย์ฟอกไต รพ.พัทลุง</b> -เสนอข่าว นพ.นิรันดร์ จันทรตระกูล ผอ.รพ.พัทลุง เผยว่า ได้สร้างศูนย์ฟอกไตจำนวน 20 เครื่อง ที่ตึกอายุรกรรมชาย ภายใต้การควบคุมมาตรฐานของ รพ.พัทลุง และ สปสช. คิดค่าบริการในราคากรมบัญชีกลาง โดยยื่นขอประมูลการติดตั้งเครื่องฟอกไตเรียบร้อยแล้ว คาดว่าอีก 3 เดือนสามารถเปิดรับบริการได้</p>
แนวหน้า	<p><b>สหรัฐห้ามนำเข้าน้ำปลาไทย</b> -เสนอข่าว สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศประจำนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา เปิดเผยข้อมูลว่า ขณะนี้ย.สหรัฐได้ประกาศห้ามนำเข้าน้ำปลาไทย เนื่องจากต้องการให้ ทางการไทยตรวจสอบและพิสูจน์สารปนเปื้อนที่เกิดจากกระบวนการหมักน้ำปลาน้ำว่า ไม่มีส่วนผสมของสารก่อมะเร็ง หรือเชื้อแบคทีเรียที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค เพราะกระบวนการหมักน้ำปลาของไทยใช้ปลาตัวเล็กหมัก ไม่สามารถเอาไส้ปลาออกก่อนได้</p>



fanmoph



pr\_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch